

Điều văn đọc tại Lễ Tang ông Trần Tất Hợp
Ngày 18/11/2014
Nhà Tang Lễ Viện Quân Y 354, Hà Nội

Kính thưa vong linh ông Trần Tất Hợp,
Kính thưa gia đình tang chủ
Kính thưa các ông các bà đại diện họ hàng nội ngoại xa gần, các cơ quan đoàn thể và mọi người dự lễ.

Giờ phút này chúng ta có mặt tại đây thấm thía nỗi đau trước sự ra đi của Tiến sĩ Trần Tất Hợp, UVBCH Hội Tin học VN, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tin học và Đời sống. Chúng ta mất đi một người thân, người đồng nghiệp, người bạn bình dị, thẳng thắn, hiểu biết, đầy tinh thần trách nhiệm và luôn có mặt khi cần. Ông gần gũi và hữu ích với chúng ta một cách tự nhiên tưởng cứ tự nhiên như thế mãi. Sự ra đi của ông sau cơn kịch bệnh, vì thế, đã đột ngột mở cho chúng ta một khoảng trống không ngờ thật khó lấp.

Ông Trần Tất Hợp sinh ngày 28 tháng 11 năm 1949 tại Udon, Thái Lan trong một gia đình cách mạng. Trong ký ức của mình, ông còn nhớ rõ chuyến đi dài ngày cùng mẹ theo con đường của tổ chức từ Thái Lan vòng vèo qua các nước Đông Nam Á, Trung Quốc để trở về Việt Nam; ông nhớ những kỳ nghỉ hè lên đơn vị của cha ở miền Tây Bắc.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại Hà Nội năm 1967 ông được cử đi học đại học ở Liên Xô.

Tốt nghiệp Đại học Năng lượng Matxcova năm 1974 ông về công tác tại Ban Điều khiển học UBKHKTNN rồi Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển thuộc Viện Khoa học Việt Nam; từng tham gia các đề tài ngành Điều khiển học trong hoạt động thực tế của các đơn vị kinh tế và cơ quan quản lý nhà nước.

Nhờ trải qua những đề tài nghiên cứu như vậy, từ một chuyên gia về điều khiển học, ông đã bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế vào năm 1992.

Năm 1993 ông chuyển làm Trưởng phòng Biên tập báo Doanh Nghiệp thuộc Hội đồng Trung ương Liên minh các HTX Việt Nam với tri thức có được từ trường viện, từ kết quả nghiên cứu thực tiễn kinh tế xã hội cũng như từ những lao động của cá nhân trong thời kỳ du học và vượt khó thời bao cấp và đổi mới kinh tế.

Năm 1999 ông chuyển công tác, giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tin học và Đời sống thuộc Hội Tin học Việt Nam cho tới ngày từ trần.

Ông Trần Tất Hợp và vợ, bà Hoàng Phương Dung, có một con gái Trần Hoàng Anh và con trai Trần Hoàng Linh. Cả hai con của ông bà đều đã trưởng thành, có việc làm việc tốt, ổn định trong các doanh nghiệp.

Ông Trần Tất Hợp đã đi suốt cuộc đời của mình với những thay đổi lớn, từ chuyên gia điều khiển học kinh tế trở thành nhà báo kinh tế và công nghệ. Ở cương vị nào trong suốt cuộc đời, dù là cuộc sống riêng, trong công việc hay trong xã hội, ông cũng là người chân thành, tôn trọng sự thật, ham hiểu biết cùng với nguyên tắc sống trung thực công bằng với mình như với mọi người. Bởi vậy trong gia đình ông là trụ cột xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, ở cơ quan ông là người quản lý có lý có tình được mọi người tôn trọng, trong xã hội ông là người công dân gương mẫu đúng mực hành xử vì tiến bộ.

Gắn bó với Tạp chí Tin học và Đời sống thuộc Hội Tin học Việt Nam suốt 15 năm ông là nhân tố quan trọng cho sự tồn tại ổn định của Tạp chí. Trong 15 năm ấy Tạp chí đã hoạt động đúng với tôn chỉ mục đích của Hội Tin học Việt Nam, góp phần quảng bá thúc đẩy sự phát triển ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Tạp chí đã có một vị trí xứng đáng trong báo giới và xã hội. Số phận đã không cho ông tiếp tục trong cuộc chuyển đổi trong thời kỳ mới đầy khó khăn của Tạp chí, âu cũng là một sự an bài.

Ông Trần Tất Hợp có rất nhiều bạn bè. Bạn ông là những người đồng nghiệp từ trước tới nay; là những người học cùng đại học, bạn học phổ thông; bạn bè là những người lính; bạn bè là những người cùng trải qua thời cuộc, những người cùng biểu tình chống TQ xâm lược,... Ông gặp gỡ và đi chung với họ trên nhiều nẻo đường của đất nước, cởi mở trong những câu chuyện đời, thường ngoạn phong cảnh, ôn lại lịch sử tự hào, chia sẻ với họ những nỗi đau, cùng họ bày tỏ lòng mong muốn. Nhiều người bạn của Ông từ nhiều nơi đã gửi gắm tới buổi lễ này lời cầu chúc mong Ông an nghỉ và lời chia buồn sâu sắc với gia đình.

Có lẽ ngoài gia đình hạnh phúc, thì lòng nhân là giá trị lớn nhất mà mỗi người khi nằm xuống để lại cho đời. Ông Trần Tất Hợp là người có “tài sản” ấy; không hoành tráng kỳ vĩ nhưng đủ để cho rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy chịu ảnh hưởng và thương nhớ khôn nguôi.

Xin vĩnh biệt Ông.

Xin chia buồn với gia đình và tang quyến.

Xin cảm ơn các vị đã tham gia buổi lễ này.